



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.๑๑๒๔

ที่ ศธ ๐๕๕๐.๑.๑/๑๓๔๗ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เรียน คณบดี , ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน , หัวหน้างาน

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และมีมติสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การจ่ายเงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่ขอลงความเห็นแต่ใช้เหตุผลในการพิจารณา โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. งดการจ่ายเงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจ่ายเงินปรับเพิ่มพิเศษตามความจำเป็นหรือนโยบายภายใต้ความเหมาะสมตามสถานการณ์การเงินของมหาวิทยาลัยได้ และมอบกองนโยบายและแผนทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการงดการจ่ายเงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนด้วยว่า รายรับ - รายจ่าย เท่าไหร่ และรวบรวมเอกสารที่อ้างอิงข้อมูลกรณีถ้าต้องส่งเงินคืน

๓. นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติไม่จ่ายเงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการ ก.บ.ม. นำกลับไปพิจารณา แล้วนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวต่อไป เป็นวาระสืบเนื่อง และในทุกราวการประชุมให้นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. เข้าพิจารณาด้วยทุกครั้งจนกว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์

<u>ระเบียบวาระที่ ๕.๓</u>	การบริหารอัตราร่างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการ จัดการ
<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอถอนวาระการประชุม และให้ดำเนินการประกาศรับสมัคร อัตราร่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการตามปกติ
<u>ระเบียบวาระที่ ๕.๔</u>	ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.
<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการและให้ปรับแก้รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๔ คน และปรับแก้อำนาจหน้าที่ตามคณะกรรมการ เสนอแนะ โดยให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อความให้ชัดเจน และนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวต่อไป เป็นวาระสืบเนื่อง
<u>ระเบียบวาระที่ ๕.๕</u>	การสับเปลี่ยนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ และขอปรับคุณวุฒิและอัตราค่าจ้างตามวุฒิ ราย นายวิศิษฐ์ เพียรการค้า
<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ ๑. อนุมัติการสับเปลี่ยนอัตราของสาขาวิชาศิลปกรรม อัตราเลขที่ ๐๐๖๔ (นายวิศิษฐ์ เพียรการค้า) กับอัตราเลขที่ ๐๐๗๕ (อัตราร่าง) สาขาวิชาสหวิทยาการ อิสลาม ๒. อนุมัติการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ โดยให้ได้รับอัตราค่าจ้างในคุณวุฒิ ปริญญาเอก อัตราเลขที่ ๐๐๗๕ สาขาวิชาศิลปกรรม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
<u>ระเบียบวาระที่ ๖.๑</u>	กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - เอเชีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
<u>ระเบียบวาระที่ ๖.๒</u>	ขอหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. ให้เพิ่มรายละเอียดของสวัสดิการลงไปในการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ๒. ดำเนินการประกาศรับสมัครฯ โดยไม่ต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ระเบียบวาระที่ ๖.๓มติที่ประชุม

ขอหารือเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายจักรพรรดิ ศรีสกุล

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ไม่สามารถดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข้อ ๓ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๒. ให้ดำเนินการเปิดรับโอนฯ โดยให้เปิดกว้างทุกคณะ กรณีถ้ามีผู้มาสมัครฯ ให้สิทธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการคัดเลือกก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป



(นางสาวนภาพรพรณ รวมทรัพย์)

ผู้บันทึกเสนอ



(นางศรารिता แจ่งพันธ์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ม.



(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)

ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม.